



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๑๑ ๖๘๕

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาทร นางลิ้นจี่ (เดิมชื่อ โครงการ โรงพยาบาลสินแพทย์ นางลิ้นจี่)
ของบริษัท เอส เมดิคอล จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส เมดิคอล จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๓๒๙๔
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ ตล.๐๒/๖๗-๐๓๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗
 ๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๑๐๔/๑๓๙๔
ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗
 ๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาทร นางลิ้นจี่ ตั้งอยู่ที่
ถนนจันทน์เก่า แยกจากถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ของบริษัท เอส เมดิคอล จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาทร นางลิ้นจี่ (เดิมชื่อ โครงการ
โรงพยาบาลสินแพทย์ นางลิ้นจี่) ตั้งอยู่ที่ ถนนจันทน์เก่า แยกจากถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เอส เมดิคอล จำกัด เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล มีจำนวนเตียงผู้ป่วยไว้ค้างคืน
๒๐๒ เตียง โดยแก้ไขรายละเอียดโครงการ และส่วนประกอบของโครงการจากเดิม ประกอบด้วย อาคารโรงพยาบาล
ขนาดความสูง ๑๑ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร เป็น อาคารโรงพยาบาลขนาดความสูง ๑๘ ชั้น
และชั้นใต้ดิน ๓ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร ต่อมาบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้รับมอบหมายและ
มอบอำนาจจากบริษัท เอส เมดิคอล จำกัด ได้จัดทำและเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาทร นางลิ้นจี่ ฉบับชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ ๑
ให้สำนักงานนโยบายฯ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน และกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาทร นางลิ้นจี่ (เดิมชื่อ โครงการ โรงพยาบาลสินแพทย์ นางลิ้นจี่) ตั้งอยู่ที่ ถนนจันทน์เก่า แยกจากถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เอส เมดิคอล จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาทร นางลิ้นจี่ ตั้งอยู่ที่ ถนนจันทน์เก่า แยกจากถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เอส เมดิคอล จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้วขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางอินทิรา เชื้อมลฉัตร)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th